

**Biểu mẫu 17**

**THÔNG BÁO**

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủ Dầu Một năm học 2022 – 2023**

**Chương trình: TLH & TDBL**

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo
		Đại học
		Chính quy
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p>Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia. Với các nhóm môn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý</li><li>- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh</li><li>- C15: Ngữ văn, Toán, KHXH</li><li>- C19: Ngữ văn, Lịch sử, GD&amp;ĐT</li></ul> <p>Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 (học bạ THPT). Với các nhóm môn: C00, D01, C15, C19.</p> <p>Phương thức 3: Tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 10,11,12 của các trường THPT trong cả nước/Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT.</p> <p>Phương thức 4: Dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức.</p>
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<p><b>Kiến thức chung:</b> Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng. Áp dụng kiến thức về tư duy biện luận, tâm lý học, xã hội học, văn hóa, tôn giáo, dân tộc, lịch sử, pháp luật, môi trường, logic học, thống kê, tin học và phương pháp nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn.</p> <p><b>Kiến thức chuyên môn:</b> Trang bị cho người học hệ thống kiến thức nền tảng, cơ bản về tâm lý học; kiến thức chuyên sâu, hiện đại về tham vấn tâm lý và trị liệu tâm lý. Hình thành và phát triển ở người học kỹ năng thực hành tâm lý phục vụ việc ứng dụng tâm lý học vào cuộc sống. Hình thành và phát triển ở người</p>

		<p>học ý thức trách nhiệm, cầu thị trong học tập và trong hoạt động nghề nghiệp, phát triển được các giá trị bản thân, có khát vọng và xu hướng nghề nghiệp.</p> <p><b>Kỹ năng chung:</b> Sử dụng ngoại ngữ theo quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường Đại học Thủ Dầu Một; Sử dụng máy tính và các phần mềm thông dụng vào công việc giao tiếp, tìm kiếm thông tin, soạn thảo văn bản, tính toán, trình bày và hỗ trợ chuyên môn; Thực hiện giao tiếp và làm việc hiệu quả trong các nhóm chuyên môn và đa ngành; Có kỹ năng học và tự học suốt đời; Có kỹ năng quản lý thời gian và tự chủ; Có kỹ năng thích ứng xã hội; Có kỹ năng lãnh đạo.</p> <p><b>Kỹ năng chuyên môn:</b> Tham gia thực hành dựa trên nghiên cứu và nghiên cứu dựa trên thực hành; Thực hiện khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề; Thể hiện kỹ năng tư duy một cách hệ thống; Thể hiện khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh tác động đến cơ sở làm việc, ngành nghề; Thể hiện kỹ năng vận dụng kiến thức và thực tiễn.</p> <p><b>Thái độ và phẩm chất đạo đức:</b> Áp dụng các tiêu chí trong Quy điều đạo đức nghề TLH, các luật và quy định có liên quan, các mô hình ra quyết định đạo đức và các quy điều đạo đức bổ sung phù hợp với hoàn cảnh khi đưa ra các quyết định nghề nghiệp liên quan đến đạo đức; Thể hiện ý thức nâng cao tinh thần dân thân, phục vụ lợi ích thân chủ;</p> <p><b>Trình độ ngoại ngữ, tin học:</b> Sử dụng ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, kỹ năng ứng dụng CNTT nâng cao và các kỹ năng xã hội theo quy định về chuẩn đầu ra của trường Đại học Thủ Dầu Một.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Sinh viên được học chuyên ngành với các giảng viên chủ chốt là các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia trao đổi học thuật và trao đổi văn hóa với các nước trong khu vực. Trường cũng có các hoạt động trao đổi quốc tế để tạo môi trường giao tiếp đa văn hóa, giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập với môi trường chuyên nghiệp.</p> <p>-Sinh viên được hỗ trợ về tài chính: Học bổng (tùy theo kết quả học tập, vay vốn theo chính sách của nhà nước)</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thời gian đào tạo: 12 học kỳ</li> <li>2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 tín chỉ</li> <li>3. Kiến thức giáo dục đại cương: 18 tín chỉ</li> <li>4. Kiến thức giáo dục cơ sở liên ngành: 34 tín chỉ</li> <li>5. Kiến thức chuyên ngành: 49 tín chỉ</li> </ol>

		<p>6. Thực tập: 14 tín chỉ</p> <p>7. Báo cáo/khóa luận tốt nghiệp: 5 tín chỉ</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	- Sau khi tốt nghiệp cử nhân TLH đủ điều kiện và có cơ hội học lên bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) thuộc chuyên ngành hoặc các ngành gần ở các cơ sở đào tạo trên cả nước và nước ngoài.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>- Giảng dạy tâm lý tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu về tâm lý con người;</p> <p>- Nghiên cứu khoa học tâm lý tại các viện, các trung tâm khoa học, trung tâm tham vấn tâm lý, các sở ban ngành, các cơ quan hoạch định chính sách – chiến lược, bộ phận nghiên cứu tâm lý khách hàng cho các công ty;</p> <p>- Tham vấn tâm lý tại các trường học, cơ quan, công ty, bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, trung tâm dưỡng lão, trung tâm điều trị bệnh nhân nhiễm HIV, trung tâm cai nghiện và các trường giáo dưỡng;</p> <p>- Ứng dụng thực hành tâm lý như tư vấn tâm lý trên các phương tiện truyền thông, trợ lý chuyên môn trị liệu tâm lý, tâm lý lâm sàng tại bệnh viện, bệnh viện tâm thần, bệnh viện nhi đồng, các trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, trung tâm dưỡng lão, trung tâm nuôi dưỡng giáo dục trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và các trường chuyên biệt...</p> <p>- Tư vấn các vấn đề nhân sự, tổ chức lao động và nghiên cứu tâm lý tư vấn cho khách hàng tại các cơ sở ban ngành, các công ty và các tổ chức lao động khác.</p> <p>Công việc của bạn là giúp các nhà quản lý doanh nghiệp, tổ chức... đánh giá nhu cầu nhân lực của tổ chức, nghiên cứu để xác định các yêu cầu của vị trí tuyển dụng, lên kế hoạch và thực hiện phỏng vấn tuyển dụng các ứng viên có những đặc điểm phù hợp.</p>

Bình Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2023

**HIỆU TRƯỞNG**

(Đã ký)

**TS. Nguyễn Quốc Cường**